

Nó hết sức nguy hiểm còn bởi vì, qua hình ảnh này, toàn thế giới đang nhìn ta nghi ngờ: liệu có nên làm biện pháp chính quyền có lực lượng an ninh để xử tội hại như vậy với nhân dân mình?

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diên thân mến,

Nếu Thủ tướng của các biện pháp Ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an T/p Hà Nội đã được phúc đáp một cách có trách nhiệm thì không cần công bố bức thư này của tôi. Trong trường hợp ngược lại, tôi nhờ Lâm Khang cho tôi được chia sẻ với bạn để chúng tôi được tâm huyết được đây. Xin chân thành cảm ơn!

CHU HỮU

---



Thưa quý vị và các bạn,

Tôi viết những dòng này gửi quý vị và các bạn trong số phần xuất hiện ngay khi xem đoạn băng hình ghi nhận cảnh những công nhân lực lượng an ninh Thủ đô lòng và tàn nhẫn đập vào mặt người tham gia biểu tình ôn hòa, ngày 17 tháng 7 vừa qua, phần để các hành động bá quyền ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc trên Biển Đông. Nó còn thể hiện hình ảnh nhân viên an ninh t/p Hồ Chí Minh quỳ ngửa thanh niên mang ra khỏi đoàn biểu tình để đưa tháng.

Xin quý vị và các bạn cùng lên tiếng chống lại các phần để và lên án hành động hết sức nguy hiểm này!

Nó h< t s< c nguy hi< m < ch<, đây không ch< là hành đ< ng vi ph< m pháp lu< t và vô đ< o đ< c; mà còn là m< t hành vi ph< n đ< ng v< m< t chính tr< : nó công khai đàn áp nh< ng ng< i yêu n< c, công khai bi< u th< thái đ< thù đ< ch đ< i v< i nh< ng ng< i kiên quy< t b< o v< ch< quy< n c< a đ< t n< c ch< ng l< i âm m< u bá quy< n đ< c chi< m Bi< n Đông c< a các th< l< c ph< n đ< ng Trung Qu< c.

Nó h< t s< c nguy hi< m là b< i vì, n< u chúng ta không kiên quy< t ngăn ch< n thì l< c l< ng an ninh v< n t< kh< ng đ< nh là "vì dân, c< a dân" s< tr< thành l< c l< ng đàn áp nhân dân m< t cách thô b< o. S< đàn áp này kêu gọi và kích đ< ng các hành đ< ng b< o l< c, có nguy c< gây m< t < n đ< nh chính tr< -xã h< i vào đúng lúc, h< n bao gi< hết, chúng ta c< n s< < n đ< nh chính tr< và đ< ng thu< n xã h< i đ< b< o v< và phát tri< n đ< t n< c trong tình hình nóng b< ng hi< n nay.

Nó h< t s< c nguy hi< m còn b< i vì, qua hình < nh này, toàn th< gi< i đang nhìn ta nghi ng< i: li< u có nên làm b< n v< i m< t chính quy< n có l< c l< ng an ninh đ< i x< t< h< i nh< v< y v< i nhân dân mình?

Không! Chúng ta không th< im l< ng! Xin quý v< và các b< n hãy cùng lên ti< ng! Chúng ta kiên quy< t đòi nhà c< m quy< n, tr< c h< t là l< c l< ng an ninh < Hà N< i, ph< i chi< trách nhi< m tr< c nhân dân v< hành đ< ng sai trái này!

Hà N< i, ngày 21 tháng 7 năm 2011